



ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

## กมธ. การศึกษา วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตาม การปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ณ จังหวัดตราด



เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย **นายอนง กาจกระโทก เลขาธิการคณะกรรมการ** นายชล่ำ อรรถธรรม อนุกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน พร้อมด้วย ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่อง “การรับฟังข้อสรุปว่าด้วยการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามุทธศาสตร์ชาติ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (๔ ภูมิภาค)” ณ จังหวัดตราด โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาตราด และผู้แทนหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น



ภาพรวมการดำเนินการของจังหวัดตราดพบว่ามี การดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านที่ ๔ การสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ทั้งการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการจัด การเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑







จากนั้น เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) ศูนย์ปัญญวิทยาการ ตำบลบางปิด อำเภอลำลูกเกด จังหวัดตราด คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย นายอนันต์ กาจกระโทก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา นายชลา วรรณธรรม อนุกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยผู้อำนวยการประจำคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน เรื่อง “การขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพสูงของชุมชน”

โดยมี นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และนางศิริรัตน์ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) พร้อมด้วยครู และนักเรียนให้การต้อนรับ

ในการนี้ คณะกรรมาธิการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพสูงของชุมชน และการรวบรวมโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) เป็นโรงเรียนหลักในการรวบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งการดำเนินการรวบรวมประสบความสำเร็จเกิดจากผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเอาใจใส่ในการพัฒนาโรงเรียน จนชุมชนเกิดความไว้วางใจและให้การสนับสนุน การดำเนินงานของโรงเรียนจนเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงของชุมชน

